

โครงการ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา

บริษัทฯ ร่วมมือกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน และภาคส่วนอื่น ๆ ดำเนินโครงการชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงการต้นแบบในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร และใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ 3,319,650 บาท สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงห้องคัดแยกเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ อาคารสำหรับการฝึกอบรม อาคารคัดบรรจุผลผลิต และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งได้ช่วยให้โครงการดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รักชุมชนบ้านเกิดมากขึ้น

สร้างรายได้
ให้กับชุมชน **5** ล้านบาท

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 150,000 บาท/ปี

คนในชุมชน
เข้าร่วมโครงการ

60 ครัวเรือน

มีผู้เข้าร่วมกับศูนย์การเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร

129 คน
เปิดดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย ปี 2563

คัดสรรผลผลิตอินทรีย์โดยจำหน่ายผ่าน ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต
เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง

7 สาขา



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อน หมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา ในการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับวิสาหกิจชุมชนเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินสำหรับโครงการ 4,205,128 บาท เพื่อสร้างโรงคัดแยกบรรจุสินค้า และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจัดสร้างห้องสำหรับการฝึกอบรมการปลูกเมล่อนในโรงเรือน ให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมด้านการตลาดและช่องทางการขาย โดยบริษัทฯ ได้นำผลผลิตเมล่อนจากวิสาหกิจชุมชนเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา มาจำหน่ายที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้แบรนด์ “Smile Melon” ซึ่งเป็นการกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดี

เกษตรกร
ที่เข้าร่วม **30** ครัวเรือน

นักท่องเที่ยว
เยี่ยมชมโครงการ **10,173** คน

โดยมุ่งเน้นให้มีการเติบโตในปี 2564 เพิ่มขึ้น 2 เท่า

รายได้จากการท่องเที่ยวและการ
จำหน่ายเมล่อนมูลค่ารวมกว่า **12.6** ล้านบาท